

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. สศก.แจงผลประเมินมาตรการรัฐ โครงการชดเชยรายได้ข้าว - ยาง
๒. ช่วยเกษตรกรมานาน จนพื้นฐานไม่ขยับ
๓. ข้าวสั้นเศรษฐกิจ: ปัจจัยเสี่ยงสินค้าเกษตร
๔. สั่งยกเครื่องใหม่องค์การสะพานปลา
๕. ปีติพงศ์ พลิกโฉมรัฐวิสาหกิจ ชูอสป.ร่วมทุนประมงข้ามชาติ
๖. เบรกทบักนำเข้าห้วมันฝรั่งสด
๗. กรมฯตีวเข้มเจ้าหน้าที่เกาะกระแสดลาดรักสุขภาพ
๘. เกษตรฯลุยทำแปลงใหญ่
๙. ไทย - จีนเร่งวางกรอบซื้อขายข้าว-ยาง
๑๐. ไข่ไก่ล้น ๔ ล้านฟองต่อวัน

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ  
โพสต์ทูเดย์  
ไทยรัฐ  
คมชัดลึก  
ประชาชาติธุรกิจ  
ฐานเศรษฐกิจ  
ไทยรัฐ  
ประชาชาติธุรกิจ  
กรุงเทพธุรกิจ  
ข่าวสด

\*\*\*\*\*

## สศก.แจงผลประเมินมาตรการรัฐ โครงการชดเชยรายได้‘ข้าว-ยาง’

**สศก.ประเมินมาตรการชดเชยรายได้** ผู้ปลูกข้าวและชดเชยรายได้ชาวสวนยาง เผย ส่วนใหญ่ได้รับเงินชดเชยแล้วกว่า 90% ร้องรัฐ เพิ่มวงเงินชดเชยและขยายพื้นที่ในปีต่อไป

นายเลิศศักดิ์ รั้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) กล่าวว่า ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงาน มาตรการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูก ข้าว ไร่ละ 1,000 บาท และโครงการชดเชย รายได้ชาวสวนยาง โดยให้สศก.ประเมินผล ทั้ง 2 โครงการ พบว่า มาตรการชดเชยรายได้ ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท จาก การสอบถามเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีฤดูกาล ผลิต 2557/58 ระหว่างวันที่ 5 ม.ค.- 6 ก.พ. ที่ผ่านมา จำนวน 833 ตัวอย่าง ในพื้นที่ 18 จังหวัด ทั่วประเทศ พบเกษตรกรเกือบทุกรายทราบว่า มีมาตรการ เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือ จากมาตรการแล้ว 95% อีก 5% ไม่ได้รับ เนื่องจากไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว

ส่วนการได้รับเงินชดเชย เกษตรกร 98% ได้รับเงินแล้ว 2% ยังไม่ได้รับเงิน เนื่องจาก มีการแก้ไขเอกสารเช่นเปลี่ยนชื่อผู้ถือครอง ที่ดิน เปลี่ยนนามสกุล โดยเงินชดเชยที่ได้รับเฉลี่ยรายละ 13,860 บาท

อย่างไรก็ตาม พบเกษตรกร 49% ของ ผู้ได้รับเงินเก็บไว้ลงทุนทำนาครั้งต่อไป 38% ใช้เพื่ออุปโภค/บริโภค 10% ชำระค่าปัจจัยการผลิตข้าวที่ค้างจ่าย 8% ใช้หนี้ผู้ให้กู้ยืม และ 4% ชำระหนี้ ธ.ก.ส.

ทั้งนี้ความพึงพอใจของเกษตรกร พบ เกษตรกร 55% พึงพอใจมาก 36% พึงพอใจ ปานกลาง และ 9% พึงพอใจน้อย เนื่องจาก เงินที่ชดเชยมีน้อยเกินไป จึงต้องการให้ จ่ายเงินชดเชยตามจำนวนพื้นที่ทั้งหมด ควรเพิ่ม พื้นที่ชดเชย และเพิ่มเงินชดเชยเป็น 2,000- 3,000 บาทต่อไร่

สำหรับโครงการชดเชยรายได้ชาวสวนยาง จากการสอบถามชาวสวนยาง ระหว่างวันที่ 6-12 ก. พ.ที่ผ่านมา จำนวน 385 ตัวอย่าง ใน พื้นที่ 42 จังหวัดทั่วประเทศพบว่าชาวสวนยาง เข้าร่วมโครงการ 90 % ไม่สามารถเข้าร่วมได้ 10% เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบเช่นพื้นที่ไม่มี เอกสารสิทธิ และพื้นที่ยังไม่ได้เปิดกรีด

ส่วนการได้รับเงินชดเชย พบเกษตรกร 78% ได้รับเงินแล้ว แต่ 22% ยังไม่ได้รับเงิน เนื่องจากเพื่อยื่นเอกสาร หรืออยู่ในขั้นตอนการ ตรวจสอบรองสิทธิ และรอการอนุมัติจ่ายเงิน โดยชาวสวนยางได้รับเงินชดเชยเฉลี่ยรายละ 11,862 บาท ทั้งนี้ เกษตรกร 64% ของผู้ที่ใช้ จ่ายแล้วจะใช้ซื้อปุ๋ย/วัสดุอุปกรณ์สวนยาง 34% สินค้าอุปโภค/บริโภค 10% ชำระหนี้สินค้า ปัจจัยการผลิตการทำสวนยางที่ค้างจ่าย 10% ชำระหนี้ ธ.ก.ส. และ 9% ชำระหนี้เงินกู้ทั่วไป

ส่วนความพึงพอใจของเกษตรกร พบว่า เกษตรกร 23% พึงพอใจมาก 54% พึงพอใจปาน กลาง และ 23% พึงพอใจน้อย อยากให้รัฐบาล เร่งแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ เพิ่มเงินชดเชย เป็น 2,000- 3,000 บาทต่อไร่

# ช่วยเกษตรกรมานาน ‘จนพื้นฐาน’ ไม่ชยับ

■ กับข่าวเศรษฐกิจภาครัฐ  
โพสต์ทูเดย์

ปีนี้เป็นอีกปีที่ภาคเกษตรของไทยต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ มากมาย ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยเศรษฐกิจนอกประเทศ

ล่าสุด **ภูมิศักดิ์ ราชรี** ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ระบุว่า ในปี 2558 ภาคเกษตรของไทยจะต้องเผชิญกับปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรที่ยากลำบากมากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจในประเทศอุตสาหกรรมหลักๆ ที่มีแนวโน้มชยับต่อเนื่อง

“แม้ว่าเศรษฐกิจจีนและสหรัฐอเมริกา รวมทั้งกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่จะมีทิศทางดีขึ้น แต่ยังคงต้องจับตารัสเซีย ยุโรป และญี่ปุ่น เพราะการที่เศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ยังคงมีแนวโน้มชยับเขาต่อไป จะมีผลกระทบต่อ การส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปในตลาดโลก”

ภูมิศักดิ์ ยังระบุว่า การจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่ (New World Order) เพื่อสร้างสมดุลระหว่างมหาอำนาจเก่าและมหาอำนาจใหม่ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการใช้เครื่องมือใหม่ๆ ในการกีดกันการค้าระหว่างประเทศจะส่งผลกระทบต่อ การส่งออกสินค้าเกษตรของไทยได้ เช่นเดียวกับค่าเงินบาทที่คาดว่าจะอ่อนค่าลงสู่ระดับ 32-34 บาท/เหรียญสหรัฐ ในปีนี้ จะส่งผลต่อราคาส่งออกสินค้าเกษตร

จากไทยอย่างเลี่ยงไม่ได้

ที่สำคัญแม้ไทยจะเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรส่งออกอันดับต้นๆ ของโลก แต่ในปัจจุบันมีประเทศอื่นๆ เช่น เวียดนาม พม่า และกัมพูชา สามารถเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรและส่งออกสู่ตลาดโลกเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความต้องการสินค้าเกษตรของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามภาวะเศรษฐกิจของโลก จึงทำให้เกิดการแข่งขันในตลาดการส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น

แม้จะมีโอกาสในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่กลับพบว่าปัญหาหนี้สินของครัวเรือนกลายเป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญ ที่จะส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าเกษตรและการขยายตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งพบว่าหนี้สินครัวเรือนทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรถือว่าอยู่ในอัตราที่สูงพอสมควร

ชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ากระทรวงเกษตรฯ ได้ทำข้อมูลบูรณาการความยากจน ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับกำหนดนโยบายในอนาคต



ทั้งนี้ ในการจัดทำจะใช้เกณฑ์พิจารณาจาก 1.จำนวนที่ดิน ซึ่งปกติรายย่อยจะอยู่ประมาณ 10-15 ไร่ 2.จากภาระหนี้สิน 3.จากรายได้ภาคเกษตร อย่างไรก็ตามทั้งหมดยังไม่สรุปว่าจะใช้ตัวเลขเท่าไรเป็นเกณฑ์จะได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเปรียบเทียบทางเศรษฐศาสตร์

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลความยากจนของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่าเกษตรกรของไทยมีรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาท/ครัวเรือน/ปี มีจำนวนเกษตรกรสูงถึง 2 ล้านครัวเรือนหรือมีรายได้ประมาณ 2,500 บาท/เดือน/ครัวเรือน

เท่ากับตัวเลขของความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) ที่เก็บข้อมูลจากการสำรวจสำมะโนประชากรและการสุ่มสำรวจ ที่ระบุว่ารายได้ความยากจนของประชากรไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 หมื่นบาท/ราย

“เราก็มอมรับว่า เกษตรกรเรายากจนจริง แต่ก็เห็นว่าการสำรวจของหน่วยงานอื่นอาจจะยังไม่ละเอียดพอ เพราะเขาใช้การสำรวจแบบสุ่มตัวอย่าง ในขณะที่การสำรวจโดยกรมส่งเสริมการเกษตรใน 5 ล้านครัวเรือนภาคเกษตรที่กำลังทำจะสะท้อนตัวเลขที่แท้จริงออกมาชัดเจนกว่านี้ มีการคำนวณจากปริมาณผลผลิต คุณราคาที่ขายได้ และหาร

ด้วยจำนวนเกษตรกรในกลุ่มพีซีเอ็นเป็นต้น เพราะฉะนั้นรายได้ของภาคเกษตร คาดว่ารายได้น่าจะอยู่ที่ประมาณตัวเลข 3 หมื่นบาท/ครัวเรือน/ปี บวกลบเล็กน้อย” ชวลิตกล่าว

ชวลิต มั่นใจว่า จากนี้ไปข้อมูลกลุ่มเกษตรกรจะแยกกว่ากลุ่มชาวนามีกี่ราย กลุ่มที่เป็นคนจนมีกี่ราย รายได้ประมาณเท่าไร ก็คงมองชัดเจนเวลารัฐบาลจะคิดโครงการอะไรที่จะได้ตระหนักว่าจะเป็นภาระงบประมาณหรือไม่ จำแนกได้ว่ากลุ่มนี้ยากจนการช่วยเหลือจะเป็นในลักษณะช่วยเหลือแบบจ่ายขาด หรือช่วยเหลือเฉพาะปัจจัยการผลิต หรือกลุ่มไหนควรจะให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ หรือจะช่วยเหลือในเรื่องของสวัสดิการ

สิ่งสำคัญที่รัฐบาลต้องเร่งช่วยเหลือคือปัญหาหนี้สินเกษตรกร เพราะเป็นตัวถ่วงสำคัญของเกษตรกรที่ยากจนจริงๆ โดยล่าสุดกระทรวงเกษตรฯ เสนอให้ยกหนี้ 4,500 ล้านบาท ซึ่งน่าจะเข้าคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 มี.ค.นี้

ปัญหาที่เกิดขึ้นสะท้อนได้ว่าการช่วยเหลือเกษตรกรที่ผ่านมาเป็นการประทุพพ่นนั้น ความจุนพื้นฐานยังกีดกันเกษตรกรไทย

## คอลัมน์ เศรษฐกิจ

**ปัจจัยเสี่ยงสินค้าเกษตร :** นายภูมิศักดิ์ ราชวี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า แนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรไทยในปี ๕8 พบว่า ปัจจัยเสี่ยงภายนอกประเทศคือ ไทยยังพึ่งพาส่งออกสูงถึง ๘๐% ของมูลค่าสินค้ารวม แต่ความเสี่ยงลดลงตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศยักษ์ใหญ่ ส่งผลให้แนวโน้มดีขึ้น ส่วนปัจจัยเสี่ยงภายในประเทศคือ ๑.ภัยธรรมชาติ ๒.แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ๓.คู่แข่งทางการตลาดส่งออกสินค้าไทยมีมากขึ้น ๔.แรงงานขาดแคลน ๕.ปัจจัยการสร้างนวัตกรรมใหม่ทางการเกษตร การวิจัยและพัฒนายังมีน้อย และ ๖.ปัญหาหนี้สินของครัวเรือน.

## ส่งยกเครื่องใหม่องค์การสะพานปลา

● กระทรวงเกษตรฯ ยกเครื่อง 3 รัฐวิสาหกิจในสังกัด ชีดเส้นองค์การสะพานปลา 1 เดือน จัดทำแผนธุรกิจใหม่ เพิ่มบทบาทด้านการลงทุนต่างประเทศสอดรับประชาคมอาเซียน ขณะที่ อ.ต.ก. ส่งปรับโครงสร้างบริหารให้เป็นตลาดเพื่อเกษตรกรแท้จริง

นายปิติพงษ์ พิ๋งบุญ ณ ออยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายจาก นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง ภายใต้การดูแลของกระทรวง เข้าไปปรับโครงสร้างการบริหารจัดการและเพิ่มขีดความสามารถของรัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง ได้แก่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) องค์การสะพานปลา และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

สำหรับ อ.ต.ก. ปัจจุบันมีรายได้หลักจากการบริหารตลาด อ.ต.ก. ทุกแห่ง ให้เช่าคลังสินค้า และจัดกิจกรรมต่างๆ แต่เพื่อให้ อ.ต.ก. เป็นตลาดเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง จึงสั่งการให้ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สิ่งที่ อ.ต.ก. ต้องทำคือ การรับช่วงจากตลาดเกษตรกรที่กระทรวงได้เริ่มทำไว้ตามพื้นที่ต่างๆ มาบริหารจัดการ โดยมีวิธีการจูงใจให้เกษตรกรเข้ามาขายสินค้าในตลาดให้ได้

ส่วนองค์การสะพานปลา ควรเพิ่มบทบาทหน้าที่เป็นผู้นำในการลงทุนด้านประมงร่วมกับต่างประเทศ จากปัจจุบันเป็นผู้บริหารแพปลาอย่างเดียว เนื่องจากปัจจุบันเมื่อไทยต้องเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน การลงทุนของผู้ประกอบการในด้านแพปลาในต่างประเทศเปิดกว้างมากขึ้น แต่การลงทุนเหล่านี้ทางผู้ประกอบการและต่างประเทศต้องการให้มีหน่วยงานภาครัฐของไทยเข้าไปดูแล ซึ่งต้องการให้มีหน่วยงานภาครัฐเข้าไปควบคุมการลงทุน การเจรจาในฐานะรัฐบาล ซึ่งประเทศที่สนใจรูปแบบนี้เช่น อินโดนีเซีย พม่า ที่ต้องการให้มีการลงทุนในภาคการผลิตแปรรูปสัตว์น้ำ

“การจะดำเนินการในรูปแบบที่ว่ามีได้ จะต้องแก้ไขกฎหมาย แต่ถ้าองค์การสะพานปลาไม่สามารถทำได้ก็ต้องยุบองค์กร ดังนั้นเขาต้องทำให้ได้ เพื่อความอยู่รอด โดยทุกวันนี้เขาได้กำไรก็ไม่มาก ขาดทุนก็ไม่มาก เพราะธุรกิจมีแค่แพปลา โดยเราให้เวลา 1 เดือน เพื่อไปคิดแผนการปรับตัวมา” นายปิติพงษ์กล่าว นายปิติพงษ์กล่าวอีกว่า ด้าน อ.ส.ค. ไม่มีการปรับเปลี่ยนมากนัก ให้ดำเนินการกิจตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบต่อไป รวมถึงดูแลปัญหาจำนวนโคนมลดลงโดยให้ปริมาณและราคาอยู่ในจุดสมดุลกันด้วย



พลิกโฉม- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายพลิกโฉมองค์การสะพานปลาใหม่ โดยเพิ่มบทบาทเป็นรัฐวิสาหกิจระดับอินเตอร์ไปร่วมลงทุนด้านประมงในต่างประเทศ

## 'ปีติพงศ์'พลิกโฉม3รัฐวิสาหกิจ ชู'อสป.'ร่วม<sup>๖</sup>ลงทุนประมงข้ามชาติ

'ปีติพงศ์' พลิกโฉม 3 รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรฯใหม่ องค์การสะพานปลา-อ.ต.ก.-อ.ส.ค. แก่กฎหมาย องค์การสะพานปลาปรับบทบาทใหม่ไปร่วมทุนต่างประเทศ แก้ปัญหาประมงในน่านน้ำอินโด จี อ.ต.ก.ทำตลาดผิดวัตถุประสงค์ต้องตั้ง "เกษตรกร" ตัวจริงมาขาย ส่วน อ.ส.ค.ให้เข้มคุณภาพนม-แก้ปัญหาโคนมลด สัปดาห์หน้าชี้ขาดแผน

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ได้สั่งการนายขวลิต ขูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามดูแลการทำงานของรัฐวิสาหกิจ 3 แห่งของกระทรวงเกษตรฯ คือ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) องค์การสะพานปลา (อสป.) และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

โดย อ.ต.ก. ซึ่งปกติมีรายได้หลักจากการบริหารตลาด อ.ต.ก.ทุกแห่ง ให้เช่าคลังสินค้า และจัดกิจกรรมอีเวนต์ ได้สั่งการให้ปรับโครงสร้างบริหารจัดการเรื่องตลาดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้น คือเป็นตลาดสำหรับเกษตรกรเข้ามาจำหน่ายสินค้าคุณภาพดี มีเอกลักษณ์ ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม ทั้งนี้ต้องศึกษาขีดความสามารถเชิงธุรกิจของ อ.ต.ก.ด้วยว่าจะทำได้หรือไม่

"ตลาดพวกนี้ไม่ใช่ตลาดของแม่ค้า ถ้าเกษตรกรไม่มาต้องพยายามส่งเสริมให้เข้ามาให้ได้"

ส่วนองค์การสะพานปลา สถานการณ์ขณะนี้บีบให้ต้องปรับตัว เพิ่มบทบาทหน้าที่เป็นผู้นำในการลงทุนด้านประมงร่วมกับต่างประเทศ ซึ่งต้องการให้มีหน่วยงานภาครัฐเข้าไปควบคุมการลงทุน เจรจาในฐานะรัฐบาล ประเทศที่มีความสนใจโมเดลนี้ เช่น อินโดนีเซียและเมียนมาร์

ที่ต้องการให้มีการลงทุนในภาคการผลิตแปรรูปสัตว์น้ำ หากองค์การสะพานปลา มีความสามารถในการปรับโครงสร้างเพื่อดำเนินการกิจนี้ จะต้องแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกให้ดำเนินการได้

"ถ้าเขาทำได้ก็ไม่ต้องยุบองค์กร เขาต้องทำให้ได้เพื่อความอยู่รอด ทุกวันนี้ได้กำไรไม่มาก ขาดทุนไม่มาก เพราะธุรกิจมีแค่แปปลา เราให้เวลา 1 เดือน ไปคิดแผนการปรับตัวมา" นายปิติพงศ์กล่าว

ด้าน อ.ส.ค. ไม่มีการปรับเปลี่ยนมากนัก

ให้ดำเนินการกิจตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบต่อไป รวมถึงดูแลปัญหาจำนวนโคนมลดลงโดยให้ปริมาณและราคาอยู่ในจุดสมดุลกันด้วย

นายนิวัติ สุทธิมีชัยกุล ประธานคณะกรรมการองค์การสะพานปลา เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้กฎหมายเพื่อปรับเพิ่มบทบาทการทำงานไปเป็นผู้กำกับดูแลเรือประมงที่ไปเดินเรือในน่านน้ำต่างชาติ เนื่องจากปัจจุบันมีเรือประมงจำนวนมากเข้าไปร่วมทุนขอใบอนุญาต (License) เดินเรือแต่ไปทำผิดกฎหมาย เช่น ได้รับใบอนุญาต 1 ใบ ต่อเรือประมง 1 ลำ แต่กลับนำเรือประมงหลายลำเข้าไปวิ่ง เวลาที่รัฐบาลของประเทศดังกล่าวต้องการแก้ปัญหา ต้องเจรจากับเอกชนหลายคน ดังนั้น หากมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลไทยเข้าไปเป็นผู้ขอใบอนุญาต และทำหน้าที่กำกับเรือประมงของไทยเองที่จะเข้าไปลงทุนจะเจรจากันง่ายกว่าเวลาเกิดปัญหา เช่น กรณีของประเทศอินโดนีเซียล่าสุดทางรัฐบาลอินโดนีเซียเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว

บทบาทขององค์การสะพานปลาจะเป็นรัฐวิสาหกิจที่เข้าไปลงทุนรับสัมปทาน แล้วค่อยมาจัดสรรให้เอกชนในการเข้าไปถือหุ้นร่วมทุน คล้ายกับที่รัฐวิสาหกิจของรัฐบาลจีนที่ขยายการลงทุนไปยังประเทศต่าง ๆ

นอกจากนี้ จะเพิ่มบทบาทเจ้าหน้าที่ในการตรวจรับรองสินค้าจากเรือประมงที่เข้ามาเทียบท่าเรือต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน IUU ทั้งนี้ การแก้กฎหมายจะเร่งให้แล้วเสร็จ และนำเสนอให้ทางกระทรวงเกษตรฯ พิจารณายกในสัปดาห์หน้า ส่วนแผนการพัฒนาที่ดินที่จะนำพื้นที่บริเวณสะพานปลากรุงเทพ ประมาณ 8 ไร่ ทำเป็น "Fishery Complex" ที่เกี่ยวกับธุรกิจการประมงถือเป็นหนึ่งในแผนการสร้างรายได้ที่จะดำเนินการต่อไป

"ถือเป็นการปรับบทบาทครั้งใหญ่ในการทำงาน ยกกระดับองค์การสะพานปลาเป็นรัฐวิสาหกิจระดับอาเซียนแล้ว ซึ่งพนักงานกว่า 270 คนในองค์การสะพานปลาต้องปรับตัว เพื่อรับกับบทบาทหน้าที่ใหม่ให้ได้ ที่ผ่านมาทางฝ่ายบริหารที่เข้าไปช่วยกันทำแผนงานต่าง ๆ หากทางช่วยกันให้หน่วยงานเดินหน้าต่อไปได้ ตอนนี้อยู่ที่ตัวของพนักงานเองแล้ว หากไม่ปรับตัวหน่วยงานก็ไปไม่รอด" นายนิวัติกล่าว



# เบรก3บิกนำเข้าห้วมันฝรั่งสด

## บีบใช้ของในประเทศก่อน/เอกชนอ้างด้อยคุณภาพ

ปลัดเกษตรเบรก 3 บริษัทชะลอนำเข้าห้วมันฝรั่งสดในโควตา 4.5 หมื่นตัน บีบให้รับซื้อมันค้ำจากเกษตรกรกว่า 200 ดันก่อน ชูหากไม่โอเค จะปรับลดโควตานำเข้า พร้อมปรามเกษตรกรห้ามปลุกนอกแผนอีก ด้านเอกชนอึดออดรับซื้อ อ้างของไม่ได้คุณภาพ ลูกค้าไม่รับ

นายชวลิต ชุขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงการบริหารการนำเข้าห้วมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปในปี 2558 ว่าขณะนี้มีปัญหาเนื่องจากผลผลิตในประเทศล้นตลาดเป็นครั้งแรก จากทุกปีในช่วงที่ผ่านมามีปัญหาห้วมันฝรั่งสดขาดแคลน จึงทำให้ที่ประชุมล่าสุด (3 มี.ค. 58) ยังไม่ได้มีการอนุมัติให้ 3 บริษัทนำเข้าตามกรอบที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แก่ บริษัท เปปซี-โคล่า (ไทย) เทรดติง จำกัด (บจก.) 2. บจก.เบอร์ลี ยุคเกอร์ ฟู้ดส์

และ 3. บจก. ยูนิแชนม์

ทั้งนี้ทั้ง 3 บริษัท มีแผนการนำเข้าช่วง 3 ปีนี้จากนี้ (2558-2560) ตามข้อผูกพันขององค์การการค้าโลก(WTO) อัตราภาษีในโควตา 27% และนอกโควตา 125% ปริมาณนำเข้าในปี 2558 ในโควตา 4.5 หมื่นตัน ปี 2559 ในโควตา 4.8 หมื่นตัน และปี 2560 ในโควตา 5.2 หมื่นตัน ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมมาขอเพิ่มจึงได้ไปตรวจสอบพบว่า ทางบริษัท เปปซี-โคล่า (ไทย) เทรดติงฯ มีการขยายการลงทุนเปิดโรงงานใหม่ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำลังการผลิตโรงงาน

ใกล้เคียงกับที่มีอยู่เดิม แต่ในสัญญาจะต้องรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในราคาตลาด โดยขั้นต่ำราคาในฤดูแล้งก็โลกรัมละ 10.40 บาท และฤดูฝนก็โลกรัมละ 14 บาท ทั้งนี้ให้งดเว้นการนำเข้าในช่วงที่ผลผลิตของเกษตรกรออกสู่ตลาด

นายชวลิตกล่าวอีกว่า สาเหตุที่ยังไม่ได้อนุมัติ เนื่องจากอยากให้ทั้ง 3 บริษัทช่วยรับซื้อห้วมันฝรั่งสดที่ตกค้างจากเกษตรกรที่มีปริมาณกว่า 200 ดันก่อน แต่เอกชนชี้แจงว่า ได้ช่วยซื้อไปแล้วปริมาณกว่า 2 พันตัน ส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าวคุณภาพไม่ดี อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้ขอให้เอกชนช่วยรับซื้อด้วย หากไม่ปฏิบัติตามจะพิจารณาปรับลดปริมาณในโควตาลง ส่วนอีกด้านหนึ่งได้เจรจากับเกษตรกรให้รับปากว่าจะไม่ปลุกนอกแผนการผลิตอีก หากฝ่าฝืนปีหน้าจะต้องรับผิดชอบเอง

# การนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่ง 3 ปีย้อนหลัง

หน่วย: ตัน



ผู้นำเข้า	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
บริษัท เอ็มซี-โคล่า (ไทย) ทรคคิง จำกัด	2,700	4,678.22	5,705
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด	1,027	1,991.48	1,025
บริษัท ยูอเนป จำกัด	147	117.50	94
<b>รวม</b>	<b>3,874</b>	<b>6,787.2</b>	<b>6,824</b>

ที่มา: คณะกรรมการบริหารการนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่ง

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาการนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งสด 3 ปีย้อนหลัง (2555-2557) พบว่า มีความใกล้เคียงกัน ได้แก่ ปี 2555 และปี 2556 มีการนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งสดใกล้เคียงกับปริมาณในโควตา 3.38 หมื่นตัน และ 3.52 หมื่นตัน ตามลำดับ แต่ในปี 2557 มีปริมาณนำเข้าหัวมันสดลดลงเหลือ 3 หมื่นตัน น้อยกว่าในโควตาเกือบ 6 พันตัน เนื่องจากปริมาณการผลิตหัวมันฝรั่งสดในประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจปี 2557 อยู่ในภาวะซบเซา

นายชวลิตกล่าวว่า นอกจากพิจารณาเรื่องหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปแล้ว ยังได้พิจารณาเรื่องการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งตามข้อผูกพันของ WTO ไม่จำกัดจำนวนเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558 - 2560 ในอัตราภาษีในโควตา 0% และนอกโควตา 125% ตามข้อผูกพัน

WTO ภายใต้เงื่อนไข คือ 1 ให้ผู้นำเข้าต้องทำหนังสือรับรองพื้นที่เพาะปลูกมีทะเบียนเกษตรกร ความต้องการหัวพันธุ์ราคาปรับซื้อจากเกษตรกร และราคาขายหัวพันธุ์ โดยมีเกษตรกรจังหวัดหรือสหกรณ์จังหวัดรับรองพื้นที่เพาะปลูก 2 ราคาขายหัวพันธุ์มันฝรั่งพันธุ์โรงงานไม่เกินกิโลกรัมละ 35 บาท ล่าสุดทางบริษัทผู้นำเข้าได้แจ้งในที่ประชุมว่าจะปรับลดราคาให้เหลือ 25 บาท/กิโลกรัมเพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกร

สำหรับราคารับซื้อขั้นต่ำหัวมันฝรั่งพันธุ์โรงงานในฤดูแล้ง (ม.ค. - มิ.ย.) กิโลกรัมละ 10.40 บาท (คิดอัตรากำไร 20% ของต้นทุนการผลิต) และฤดูฝน

(ก.ค. - ธ.ค.) กิโลกรัมละ 14.00 บาท (เป็นราคาเทียบกับราคานำเข้า ทั้งนี้ให้งดเว้นการนำเข้าในช่วงที่ผลผลิตเกษตรกรออกสู่ตลาด ต้องมีการประเมินผลดำเนินงาน ราคานำเข้า ราคาส่งออกในปีนี้เป็นธรรมกับผู้ผลิตหรือไม่ เพื่อนำเสนอกรม ก่อนเปิดตลาดในปีต่อไป

"หัวมันฝรั่งของเกษตรกรยังไม่ได้คุณภาพ ผู้ประกอบการเผยว่า หากใช้หัวมันฝรั่งจากเกษตรกรไทย ผู้นำเข้าบางรายจะแจ้งปัญหาว่าบางประเทศยังไม่ยอมรับในเรื่องมาตรฐานจะกีดกันไม่ให้ขายผลผลิตประเทศนั้นๆ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการค้าขาย"

## กรณาภิรมย์เห็นเจ้าหน้าที่เกาะกระแสน้ำ “ตลาดรักสุขภาพ”

นายอิศร พิทักษ์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า สมุนไพรไทย ผู้ประกอบการ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน ได้รับความนิยมนจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ทั้งการบริโภคในรูปแบบของ การผลิตและการตลาดและสามารถเกิดการเชื่อมโยงการผลิตการตลาดกันได้ เครื่องเทศ เครื่องดื่มสมุนไพร อาหารสุขภาพ อาหารเสริม และการนำไปใช้ ต่อไป ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและภูมิภาค เป็นยา โดยแนวทางการพัฒนาสมุนไพรไทยมีการพัฒนาในลักษณะของ ผู้ประกอบการภาคเอกชนและเกษตรกร จำนวน 120 คน การส่งเสริมและ อุตสาหกรรม แต่ปัญหาการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกร และผู้ประกอบการ พัฒนากลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนด้านสมุนไพรให้มีขีดความสามารถ หลายรายไม่ทราบข้อมูลความต้องการของตลาดที่แท้จริง รวมทั้งการผลิตของ ในการผลิตและจัดการสินค้าสมุนไพรตามความต้องการของตลาด ซึ่งในปี เกษตรกรยังไม่มีศักยภาพในการผลิตเพียงพอ จึงไม่สามารถผลิตได้ตรงกับ 2558 เน้นส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรปลอดภัยแก่กลุ่มผู้ผลิตสมุนไพรส่ง ความต้องการของผู้ประกอบการ กรมฯได้มอบหมายให้สำนักส่งเสริมและ โรงพยาบาลที่มีการผลิตยาสมุนไพร ส่งเสริมผู้ผลิตสมุนไพรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการผลิตและ และจัดทำแปลงรวมรวมพันธุ์สมุนไพรเศรษฐกิจหายาก หรือขาดแคลน ต้องการ เชื่อมโยงเครือข่ายสมุนไพร ปี 2558 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร ข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2579-9547.

## เกษตรฯลุยทำ ‘แปลงใหญ่’

**ก**ารจัดการบริหารการเกษตรแบบ “แปลงใหญ่” เป็นแนวคิดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะดำเนินการในปี 2558 กำลังนำไปประยุกต์ใช้กับหลายโครงการ ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ เลี้ยงรวมตัวเกษตรกร 219 แห่ง จุดละกว่า 1,000 ไร่ เพื่อลดต้นทุน บริหารการผลิต ทำตลาดร่วมกัน

**ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหตุลชัย** ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ อธิบายแนวคิดระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ว่า เป็นระบบส่งเสริมตามปกติ เป็น “รูปแบบดำเนินงาน” ที่นำไปประยุกต์ใช้กับบางโครงการของกระทรวงได้ มีความสำคัญคือการบริหารร่วมกันในพื้นที่ขนาดใหญ่ ที่ทำการเกษตรชนิดเดียวกัน จะทำให้เกษตรกรมีอำนาจต่อรองเพิ่มขึ้น ทั้งการจัดหาปัจจัยการผลิตและการจำหน่ายผลผลิตออกไป และทำให้การส่งเสริมการเกษตรของรัฐทำได้ง่าย

หลักการดำเนินงานคือ การเลือกพื้นที่ที่สามารถรวมกลุ่มเกษตรกรเจ้าของแปลงเล็กให้กลายเป็นแปลงใหญ่ และคัดเลือกผู้จัดการแปลง ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการเกษตรของรัฐเป็นผู้บริหาร กำหนดแผนการและเป้าหมายส่งเสริมใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพ กำหนดมาตรฐานการผลิต เช่น GAP ออร์แกนิกส์ และเป็นผู้ช่วยเชื่อมโยงตลาดให้

**นายไพรัช หวังดี** รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยมว่า ระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ เป็นแนวคิดขยายผลจากการตั้งศูนย์เรียนรู้ประจำอำเภอเพื่อสร้างเกษตรกรต้นแบบ

กรมเคยนำร่องทำการเกษตรแปลงใหญ่แล้วในลำไยที่ จ.ลำพูน 5,000 ไร่ เกษตรกรกว่า 600 ราย ซึ่งต้องการตอบโจทย์หลักคือการสลับแปลงกัน ออกผลผลิต ส่งเสริมทำนอกฤดู และ

เพิ่มคุณภาพให้ได้เกรด AA และ A ไม่ต่ำกว่า 60% ของผลผลิตทั้งหมด จากเดิมทำได้เพียง 40% ปรากฏว่าการดำเนินงานได้ผลดี จึงมีแนวคิดจะเพิ่มพื้นที่การรวมแปลงบริหาร

**นายวุฒินัย ยวนานนท์** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษกล่าวว่า กรอบคิดหลักของการทำเกษตรแปลงใหญ่คือเรื่องการประหยัดต้นทุน ยกตัวอย่างพื้นที่ที่เป็นนาข้าว ต้นทุนจะมาจากกรไถเตรียมดิน เมล็ดพันธุ์ ค่าเช่านา รถเกี่ยวข้าว เป็นต้น ผู้จัดการแปลงจะศึกษาว่า ต้นทุนส่วนไหนที่ลดลงได้บ้าง เมื่อมีการรวมแปลงบริหาร เช่น ค่าปุ๋ย เมื่อรวมแปลงแล้วสามารถทำปุ๋ยสั่งตัด ซึ่งต้องรวมตัวเกษตรกรให้ได้อัตราใช้จำนวนมาก

ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า ในด้านพืชนั้นมีการกำหนดชนิดพืชและจุดพื้นที่ที่คัดเลือกให้มีการส่งเสริมเป็นแปลงใหญ่แล้ว 13 ชนิดพืช รวม 219 จุด แบ่งเป็น ข้าว 141 แห่ง มันสำปะหลัง 21 แห่ง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 8 แห่ง ปาล์มน้ำมัน 6 แห่ง มังคุด 11 แห่ง ลำไย 10 แห่ง ทูเรียน 9 แห่ง มะม่วง 4 แห่ง สับปะรด 2 แห่ง เงาะ ลิ้นจี่ มะพร้าวน้ำหอม ชนิดละ 1 แห่ง และผัก 4 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างคัดเลือกผู้จัดการแปลง

สำหรับกรมการข้าว ซึ่งเป็นแม่งานที่รับบทหนักในการดูแลนาข้าวแปลงใหญ่ 141 แห่ง ขณะนี้มีการคัดเลือกผู้จัดการแปลงแล้ว 10 แห่ง แบ่งเป็นกลุ่มข้าวหอมมะลิ 5 แห่ง ข้าวขาว 4 แห่ง ข้าวเหนียว 1 แห่ง และจุดอื่น ๆ จะดำเนินการต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่กำลังนำไปประยุกต์ใช้กับหลายโครงการ เช่น โครงการปรับโครงสร้างการผลิตน้ำนมดิบโดยกรมปศุสัตว์ และกรมประมงกำลังพิจารณาใช้กับการเลี้ยงปลาอีกด้วย

ไทย-จีนเร่งสรุปกรอบซื้อขายข้าว 2 ล้านตัน  
ย่างพารา 2 แสนตัน เตรียมบินถกจีนอีกครั้ง  
6 พ.ค.นี้ คาดลงนามสัญญาซื้อขายได้

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงพาณิชย์ กล่าวหลังหารือประชุม  
คณะกรรมการบริหารร่วมว่าด้วยความ  
ร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร ระหว่าง  
ไทย-จีน ว่า ได้หารือร่วมกับนายหวัง เสี่ยวเทา  
รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและ  
ปฏิรูปแห่งชาติจีน ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงที่  
จะจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา 2 ชุด เพื่อหารือ  
รายละเอียดเกี่ยวกับเอ็มโอยูซื้อขายข้าวและ  
ย่างพารา ที่ได้มีการลงนามไปก่อนหน้านี้

โดยคณะทำงานด้านข้าวฝ่ายไทย จะมีกรม  
การค้าต่างประเทศ เป็นผู้แทน ทหารเรือกับบริษัท  
คอฟโก รัฐวิสาหกิจที่ดูแลการนำเข้าข้าวของจีน  
เบื้องต้นจะหารือถึงวิธีการในการซื้อขายข้าวตาม  
มาตรฐานสากล โดยราคาซื้อขายข้าวจะยึดราคา  
ตลาดเป็นหลัก

“ข้าวที่ได้ลงนามกับจีน 2 ล้านตัน ภายใต้  
กรอบระยะเวลา 2 ปี คือ 2558-2559 เบื้องต้น  
จีนต้องการข้าวขาว 5% แบ่งเป็นข้าวฤดูกลางใหม่

## ไทย-จีน<sup>7</sup> เร่งวางกรอบซื้อขายข้าว-ยาง

1 ล้านตัน และข้าวเก่า 1 ล้านตัน ส่วนกติกา  
จะยึดราคาตลาดเป็นหลัก” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว  
สำหรับคณะทำงานด้านย่างพารา โดย  
ผู้แทนฝ่ายไทยที่หารือคือ องค์การสวนยาง  
(อสย.) และบริษัทซีโนเค็น ของจีน ซึ่งหลักการ  
ซื้อขายจะคล้ายกับข้าว แต่ราคาตกลงกันว่า  
ไทยจะขายย่างพาราให้ในราคามีตรภาพ 2  
แสนตัน ซึ่งจีนก็ตกลงว่าจะเร่งลงนามซื้อขาย  
สินค้าเกษตรทั้งสองชนิด และในวันที่ 12 มี.ค.นี้  
ทางจีนเข้าหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคม  
เพื่อตกลงรายละเอียดของการลงทุนก่อสร้าง  
รถไฟทางคู่ขนาดรางมาตรฐาน 1.435 เมตร  
โดยจะใช้โอกาสนี้ลงนามข้อสรุปผลการประชุม  
คณะทำงานเรื่องข้าวและย่างพาราด้วย

ทั้งนี้การเจรจาขยายการค้าสินค้าเกษตร  
ระหว่างกันทั้ง 2 ฝ่าย จะตั้งผู้แทนเพื่อเข้าร่วม  
ในคณะกรรมการบริหารร่วม โดยมีรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานฝ่ายไทย  
และมีผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงการ

ต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวง  
คมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม และ  
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) เข้าร่วมกับคณะ  
ผู้แทนฝ่ายจีน เพื่อกำกับดูแลการดำเนิน  
การตามเอ็มโอยู ภายหลังจากหารือวานนี้  
(11 มี.ค.) ซึ่งจะมีการสรุปผลการหารือวันนี้  
(12 มี.ค.)

โดยเอ็มโอยูฉบับนี้สำคัญมากที่จะให้  
เห็นถึงความเชื่อมั่นชาวไทย ในอดีตไทย  
ส่งออกข้าวไปจีนปีละประมาณ 500,000  
ตัน และผลจากเอ็มโอยูฉบับนี้ เป็นสัญญาณ  
ที่ดีต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไป  
ตลาดจีนเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม การประชุมคณะกรรมการ  
บริหารร่วมระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 2 จะมีขึ้น  
ครั้งต่อไปในวันที่ 6 พ.ค. 2558 ณ กรุงปักกิ่ง  
ประเทศจีน คาดว่าจะได้ข้อสรุปในการลงนาม

สัญญาซื้อขายข้าวและย่างพาราอย่างเป็นทางการ  
พร้อมกับสรุปกรอบการลงทุนรถไฟทางคู่ และ  
เชื่อว่าทางจีนจะเสนอซื้อสินค้าเกษตรรายการ  
อื่นๆ จากไทยเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้าว  
และยางและจะมีการทำเอ็มโอยูระหว่างกัน

นอกจากนี้ จะเร่งรัดให้จีนนำเข้าข้าว  
ตามเอ็มโอยูกรอบเดิม 1 ล้านตัน จีนได้มีการ  
นำเข้าไปแล้ว 3 แสนตัน จะเร่งให้จีนนำ  
เข้าเช่นกัน แต่จะแยกการเจรจาเป็นคณะส่วน  
ส่วนการประมูลข้าวสต็อกรัฐบาลแบบยกคลัง  
รอบ 2 ที่มีการเปิดประมูลข้าว 1 ล้านตันไป  
เมื่อวันที่ 6 มี.ค. ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงาน  
อย่างเป็นทางการจากกรมการค้าต่างประเทศ  
แต่เชื่อว่าขายข้าวได้ประมาณ 70-80% หรือ  
7-8 แสนตันของข้าวที่เปิดระบายทั้งหมด  
โดยในสัปดาห์หน้าจะเสนอนายกรัฐมนตรี  
ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบาย  
และบริหารจัดการข้าว (นบข.) เพื่อขออนุมัติ  
ระบายข้าวในส่วนนี้ต่อไป

## ไข่ไก่ล้น 4 ล้านฟองต่อวัน

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่าดำเนินการมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้เลี้ยงไก่ไข่ จากปัญหาราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มตกต่ำ โดยเพิ่มช่องทางจำหน่ายและเชื่อมโยงผู้เลี้ยงไก่ไข่ด้วยการนำไข่ไก่ส่วนเกินมาระบายจำหน่ายผ่านจุดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อแก้ปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด เนื่องจากมีการประเมินว่าในปีนี้มีไข่ไก่ส่วนเกินวันละ 4 ล้านฟอง ถ้าสูตรกรมได้ช่วยระบายไข่ไก่แล้ว 1.1 ล้านฟอง (ตั้งแต่เดือน พ.ย.2557-ก.พ.2558)

นอกจากนี้กรมจะเร่งผลักดันการระบายไข่ไก่ผ่านร้านค้า หนูณิชย์.. พาชิม ที่ปัจจุบันมีร้านไม่ต่ำกว่า 2,000 แห่ง และจำเป็นในการใช้ไข่ไก่ประกอบอาหารจำนวนมาก ซึ่งหากดำเนินการได้ก็จะช่วยระบายไข่ไก่ได้อีกช่องทางหนึ่ง

“สถานการณ์ผลผลิตไข่ไก่ที่ล้นตลาดมาจากการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ทำให้การขยายการเลี้ยงไก่ไข่เพิ่มขึ้นในผู้เลี้ยงไก่ไข่ทุกกลุ่ม ส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ประกอบกับการบริโภคลดลงในช่วงโรงเรียนปิดเทอมของทุกปี ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนในตลาดสดทั่วไป”

สำหรับราคาหน้าฟาร์ม โดยราคาไข่ไก่ เบอร์ 3 อยู่ที่ฟองละ 2.50-2.60 บาท ไข่ไก่เบอร์ 0-1 ซึ่งเป็นไข่ไก่ขนาดใหญ่และมีสัดส่วนออกสู่ตลาดน้อย พบว่าราคาเบอร์ 1 อยู่ที่ฟองละ 3-3.10 บาท และเบอร์ 0 อยู่ที่ฟองละ 3.30-3.40 บาท